

Vá màng trinh và những điều cần biết

Để khôi phục lại màng trinh gặp phải rách, hồng hóc, rộng rãi bạn nữ đã từng lựa tậu cách phẫu thuật thẩm Hoa Kỳ vá màng trinh. Đây coi là thủ thuật ngoại khoa sử dụng các biện pháp an toàn, ít xâm lấn và có quá trình can thiệp của những thiết bị y học khiến cho khỏi lặn lớp da niêm mạc trong vùng kín.

Một. Vá trinh là như thế nào ?

Màng trinh là lớp màng nhầy mỏng, tọa lạc bí quyết âm hộ khoảng 2 cm. Màng trinh gồm các mô kết hợp, mao mạch và đầu tiên dây thần kinh. Độ dày của lớp màng nhầy mỏng này tại từng bệnh nhân là khác nhau, phụ thuộc lên cơ địa. Cấu trúc của màng trinh gồm 3 dạng là vách ngăn, hình lưu ý, loại sàng.

Màng trinh tọa lạc ở giữa cửa âm hộ cũng như tiền đình vùng kín. Đây là 1 mô giống với màng thì có một lỗ tại giữa cửa vùng kín không tận gốc đóng lại. Liệu có 1 lỗ hoặc lỗ ở giữa, được gọi là lỗ màng trinh, có đa dạng mao mạch bé cần thời gian lúc rách màng trinh sẽ liệu có tình trạng máu đỏ xuất chảy.

Bình thường, rách màng trinh là bởi hoạt động làm chuyện đó trong lần thứ 1. Đồng thời, vá lại màng trinh mắc phải rách cũng có thể bởi những tác động bên không kể ví dụ vì chuyển động mạnh đó là tập thể thao, đi xe đạp chạy bộ, luyện tập võ, tự sướng.

Vá lại màng trinh là 1 tiểu phẫu ngoại khoa thì có tác động làm khỏi lớp da niêm mạc trong vùng kín bằng cách can thiệp những thiết bị y học. Công đoạn tiểu phẫu này không nguy hại đến tính mạng cũng như xác suất sinh con của các chị em.

<https://thaihaclinicblog.webflow.io/posts/benh-phu-khoa-thuong-gap-o-nu-gioi>

<https://thaihaclinicblog.webflow.io/posts/hinh-anh-benh-phu-khoa>

<https://thaihaclinicblog.webflow.io/posts/cach-chua-viem-am-dao-hieu-qua-nhat>

<https://thaihaclinicblog.webflow.io/posts/chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien>

Vá lại màng trinh không làm ảnh hưởng đến xác suất có thai của người phái đẹp

Mặc dù vậy, phụ nữ mang thai chưa thể vá lại màng trinh. Nữ giới mắc những bệnh lý lan truyền qua giao hợp có khả năng đáp ứng vá lại màng trinh trong trường hợp từng trị dứt điểm bệnh. Bệnh nhân đáp ứng thủ thuật không mắc những bệnh sản phụ khoa đó là nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung, phì đại tử cung. Sau thời điểm sạch sẽ kinh ít nhất 3 ngày là thời gian vàng để tuân thủ vá trinh. Trước 2 tuần tuân thủ tiểu phẫu buộc phải giảm thiểu dùng thuốc kháng sinh, ngưng hút thuốc cùng với giảm thiểu quan hệ trước thời gian làm theo tiểu phẫu.

Phẫu thuật vá lại màng trinh chống chỉ định cho những trường hợp : người bệnh mắc những bệnh lý huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, bệnh lý huyết,...

2. Quy trình vá trinh

2.1. Các cách vá trình

Trước thời gian tìm hiểu về phác đồ vá trình, chúng ta hãy nghiên cứu về những bí quyết vá màng trình ngày nay. Một vài cách vá trình được bảo vệ và được áp dụng phổ biến bây giờ thí dụ : phương pháp dán màng trình; bí quyết khâu màng trình; cách xâm lấn bé nhất.

Cách dán màng trình là 1 thủ thuật đơn giản được y bác sĩ dùng các mô của cơ thể để dán lại màng trình. Sau 5-7 hôm chất kết dính sẽ tự động rơi ra cùng với không gây ra nguy hiểm đến màng trình từng được dán.

- Cách khâu màng trình gồm : công nghệ khâu hấp thụ cùng với khâu không hấp thụ. Thời gian làm theo chừng khoảng 15-20 phút. Trong ấy, bác sĩ sẽ thực hiện chiếc phá những phần thừa của màng trình bởi gập phải rách, lâu dần khâu lại. Khi màng trình rách quá rộng, bác sĩ tách niêm mạc trước lúc vá.
- Cách xâm lấn tối thiểu sở hữu vấn đề sử dụng những khoa học dài lên trong phẫu thuật. Ưu điểm của bí quyết này vượt trội hơn hẳn vì không gây nên đau đớn, không lưu lại sẹo, thời điểm phục hồi cùng với tuân thủ sớm, không gây nên nguy hiểm hay nhiễm trùng âm hộ sau mổ.

Thời gian tuân theo vá màng trình khoảng 15-20 phút

2.2. Quy trình tuân theo

Bước 1 : thăm khám sức khỏe phụ khoa

Bước thăm khám này giúp xác định phụ nữ liệu có bị những bệnh về phụ khoa không ? trường hợp phái đẹp đang gặp phải mắc bệnh viêm nhiễm sản phụ khoa thì bắt buộc điều trị triệt để hoàn toàn mới có khả năng thực hiện vá lại màng trình.

Khám tính mệnh âm hộ sẽ cho bác sĩ có thể định vị được tính chất cũng như cấu tạo vùng kín của bệnh nhân để có khả năng làm theo tốt công đoạn vá trình.

Bước 2 : thực hiện rửa ráy, kháng khuẩn

Trước thời điểm tiến hành vá trình, bác sĩ sẽ làm cho vệ sinh sạch khu vực âm hộ, âm hộ của bệnh nhân, sát trùng để mẫu bỏ gần như vi khuẩn ra triệt để âm hộ, cho hạn chế hầu hết nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Bước 3 : gây ra tê viêm bộ

Bác sĩ sẽ dẫn đến tê u bộ tại vùng đáp ứng thủ thuật, cho bệnh nhân không bị mệt mỏi thời điểm đáp ứng giải phẫu và y bác sĩ có thể an tâm tuân theo một phương pháp thuận lợi hơn.

Bước 4 : tuân thủ vá màng trình

Sau thuốc tê phát huy tác động, bác sĩ sẽ áp dụng bí quyết vá trình khoa học để kéo cũng như dán màng trình đã từng bị rách liền lại với nhau mà không khiến cho ảnh hưởng tới những bộ phận cận kề.

Sau khi làm mới lại màng trình xong, chuyên gia sát khuẩn lại chỗ bị thương một lần nữa.

Bước 5 : chỉ dẫn chăm sóc âm đạo dưới thời điểm tiểu phẫu

Sau thời gian vá màng trình xong, người bệnh sẽ cần thiết dùng thuốc kháng sinh để chống nhiễm

trùng chỗ bị thương, bên cạnh đó để ý rửa ráy âm đạo kỹ lưỡng tuân thủ theo đúng đề nghị dặn dò và chỉ định của y bác sĩ.

Y bác sĩ đáp ứng và trình theo đúng quy trình

3. Những lưu ý sau lúc vá màng trinh

Để giữ gìn vấn đề làm theo thủ thuật mang lại hiệu quả, quá trình giúp đỡ hậu thủ thuật cũng siêu cần thiết. Do đó, người bệnh nên tuân theo những chỉ dẫn của chuyên gia, làm sạch cô bé nhẹ nhàng, không thụt rửa sâu tới ở trong, không sử dụng nhiều thuốc kháng sinh.

Bên cạnh đó, cho thêm toàn bộ những chất dinh dưỡng. Những hoạt động mạnh đó là : đi xe đạp, hay loại chân hoặc ngồi xổm, đi giày lớn gót... Buộc phải được hạn chế hoặc hạn chế.

Trong vòng 2 tới 3 tháng dưới thời điểm đáp ứng thủ thuật vá màng trinh, chị em buộc phải kiêng làm chuyện đó nhằm mục đích màng trinh có thời điểm liền sở hữu nhau. Việc đi thăm khám thường xuyên bắt buộc theo lịch của y bác sĩ để xét nghiệm tác dụng tốt.

Vá trinh là phẫu thuật khá dễ dàng tuy nhiên để giữ gìn tính mệnh cũng ví dụ giảm thiểu tối đa nguy hiểm thì bạn cần chọn các phòng khám chuyên khoa chữ tín để làm theo.

Để đặt lịch thăm khám tại viện, người dùng vui lòng bấm số điện thoại hoặc đặt lịch thẳng ở ĐÂY.